
Ed. 219. Fyrlrspurn

til landsstjórnarinnar um hlutfallið milli eyðslu landssjóðs til s tarfsm annahalds 
og verklegra fram kvæm da siðan árið 1900.

F lutningsm .: Jónas  Jónsson.

1. Hve mikið af tekjum sinum  hefir landssjóður hvert hið lilfærða ár notað til 
s tarfsm annahalds  viðkom andi stjórn landsins eða uppeldi, og hve mikið til 
verklegra fram kvæm da?

2. Hve fjölmenn hefir hver starfsm annastjett  verið hvert þetta ár, hve há meðal- 
launin og hve mikill hundraðsh lu ti  af tekjum landssjóðs hefir gengið til að 
launa hverri einstakri launam annastje lt,  læknum , kennurum , dóm urum  og 
löggæslumönnum, prestum, póstum og póstm önnum , s im am önnum , vitaþjónum, 
skrifstofum önnum  o. s. frv.?

3. Hve mikil upphæ ð og hve mikill hundraðsh lu t i  af landssjóðstekjum hvert 
þessara ára hefir gengið til verklegra fram kvæm da, i opinberar byggingar, 
vegi, síma, brýr, bryggjur og brirogarða, vita og jarðræktarfyrir tæ ki?


